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Er hægt að horfa á hið  
opinbera eins og fyrirtæki? 

- Leiðin að gullna jafnvæginu 







Öll hjól í gangverkinu þurfa að grípa í það næsta! 







    Forsætis- 
ráðuneytið 

Fjármála- & 
efnahags- 
ráðuneytið 

Utanríkis- 
ráðuneytið 

Velferðar- 
ráðuneytið 

Innanríkis- 
ráðuneytið 

Umhverfis- 
& auðlinda- 
ráðuneytið 

Atvinnuvega- 
& nýsköpunar- 

ráðuneytið 

Mennta- & 
menningarmála- 

ráðuneytið 











Í stuttu máli 

• Það er viss eðlismunur á milli hins opinbera og einkamarkaðar – m.a. 
mismunandi lagarammi og kraftar gegn breytingum. 

• Við eigum margt sameiginlegt og eigum að vinna í auknum mæli að 
sameiginlegum heildarmarkmiðum. 

• Markmið að auka framleiðni og veita betri þjónustu með því að hagræða – 
bæði hjá hinu opinbera og í einkageiranum. 

• Sveigjanleiki æskilegt markmið hjá hinu opinbera. 

• Starfsemi beggja hefur mikil efnhagsleg og samfélagsleg áhrif. 

• The Computer says YES. 

• Margt vel gert en tækifæri til úrbóta til staðar hjá báðum geirum. 
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